
 

 

17. október 2024 

 

Samstarfshópur um endurskoðun Stjórnunar- og verndaráætlun Fossvogsbakka, 

Háubakka og Laugárás 

 

Fundargerð 1. fundur kl 13:00 

Fundarstaður: Teams 

Mætt:  Sveinn Kári Valdimarsson - Umhverfisstofnun 

 René Biasone – Umhverfisstofnun 

 Ingibjörg Marta Bjarnadóttir – Umhverfisstofnun 

 Benedikt Traustason – Reykjavikurborg 

 Þórólfur Jónsson – Reykjavíkurborg 

 

Farið var yfir tilgang og framkvæmd Stjórnunar- og verndaráætlunar auk 

framkvæmdaáætlunar (sjá glærur).  

 

Bent var á að tímsetning til 10 ára er ekki lengur til staðar en ákvæði um endurskoðun 

verður að vera til staðar og að það þurfi að vera hægt að fara í samstarf um endurskoðun 

með þeim aðilum sem þarf.  

 

Sama ferli er til staðar við endurskoðun SVÁ eins og við fyrstu áætlun. 

 

Búið er að skoða svæðin nýlega og ekki miklar breytingar orðið frá því að áætlun var gerð. 

 

Farið var yfir mögulegt útlit tímaáætlunar. 

 

Farið var yfir hagsmunaðaðila en áætlað er að aðilar sem eiga eignir sem snerta 

verndarsvæði eða í mikilli nálægð við þau fái tilkynningu (bréf eða tölvupóstur) um þá 

vinnu sem er að fara í gang. 

 

Fundi slitið 13:35 

 

 

 


